

๗๗.



มท.๑๒๒๑๒๑(หนังสือภายนอก)
เลขรับ ๖๓๙๒
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๒ เวลา ๑๓:๓๐ น.

ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๑ ๑๓๓๐

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

กองบริการการศึกษา
เลขรับ ๗๘๘
วันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๒
เวลา ๑๐:๕๔ น.

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง มาตรการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาครุศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาสานะ และครุศึกษาประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาสานะ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑
 ๒. หนังสือที่ ทม ๐๒๐๕(๑)/ว ๖๒๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑
 ๓. หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา/ข้อบังคับ/ประกาศว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาสานะ และครุศึกษาประจำตำแหน่งที่ถูกต้อง พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา/ข้อบังคับ/ประกาศว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้มีผลย้อนหลังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งได้เวียนแจ้งตามหนังสือที่ ทม ๐๒๐๕(๑)/ว๖๒๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑ และหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร นั้น สรุปผลการประชุมดังนี้

๑. การดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาฯ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาจะดำเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ กรณีเอกสารครบถ้วน และไม่มีการแก้ไข
๒. ที่ประชุมมีความเห็นว่าการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ควรแยกเป็น ๒ กรณี คือ

2.1 กรณีการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อปริญญาปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 แล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาสถาบันเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และนำไปใช้ในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา โดยให้สถาบันอุดมศึกษานำเสนอหลักสูตรและร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันมาพร้อมกันเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการต่อไปได้ โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาจะได้เร่งรัดดำเนินการรับทราบหลักสูตรนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ฉบับดังกล่าวได้ เนื่องจากการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ตามแนวทางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องแนบเอกสารการรับทราบหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมมติสภาสถาบันที่อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

2.2 กรณีการนำเสนอหลักสูตรใหม่ที่ไม่ชื่อปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ ตามข้อ 1.1 เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา นั้น ให้สถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันแล้วนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบก่อนการเปิดสอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้นำเสนอชื่อปริญญาดังกล่าวเพื่อขออนุมัติใช้ชื่อปริญญาข้างต้นจากคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลำดับ แล้วจึงนำไปจัดทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาฯ เพิ่มเติมเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป แล้วจึงรับทราบหลักสูตรเพื่อแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ประกอบการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ดังกล่าวได้

3. กรณีจัดทำข้อบังคับ/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐจะต้องกำหนดชื่อปริญญาในหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

4. กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีความจำเป็นต้องกำหนดวันบังคับใช้ย้อนหลัง เนื่องจากมีการใช้ชื่อปริญญา และแต่งตั้งชุดครุฑวิทยฐานะ เติมวิทยฐานะ และครุฑประจำตำแหน่งไปแล้ว โดยมีรายงานว่าไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากอาจมีปัญหา อาทิ

4.1 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องใช้ระยะเวลาศึกษาต่อ 2 ปีจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

4.2 สถาบันอุดมศึกษาเข้าใจผิดโดยกำหนดให้บัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะ และเข็ม วิทยฐานะใหม่ก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา รองรับ และถูกต้องตามกฎหมาย

ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อหาแนวทางแก้ไขจากที่ประชุมฯ แล้วนำเข้าปรึกษาฝ่ายการเมืองเพื่อ ขออนุโลมเป็นการเฉพาะ และจะไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

5. สถาบันอุดมศึกษาที่พระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ กำหนดให้ การกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา เป็นข้อบังคับ/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และราชกิจจานุเบกษา สถาบันอุดมศึกษาจะดำเนินการจัดทำข้อบังคับ/ประกาศดังกล่าวได้ต่อเมื่อชื่อปริญญาดังกล่าว มีการ กำหนดได้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา และมีผลบังคับใช้ แล้วเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี

สทอ.บริหารยุทธศาสตร์พัฒนาระดับสูง

ท.ศ.นรฎ./ชอช.สว/นรฎ.ร.ส.น. หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกเช่นชื่อเส้นหมึก โดยที่คณะกรรมการแผนภาพ
คุณภาพบัณฑิตฯ

- นรฎ.นรฎ.นรฎ.

๑
19 ต.ย. 2552

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ แอ่มนูน)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นรฎ.นรฎ. (นรฎ. กฏอ.)
นรฎ.นรฎ.

๑๙ พ.ย. ๕๒

นางสาว นรฎ.นรฎ.นรฎ.

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0-2610-5381

โทรสาร 0-2354-5530

- ทศน

- นรฎ.นรฎ. กฏอ. นรฎ.นรฎ. นรฎ.นรฎ.
นรฎ.นรฎ. นรฎ. ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓ และ ๑.๔

- นรฎ.นรฎ.นรฎ. นรฎ.นรฎ.
นรฎ.นรฎ.นรฎ.นรฎ.นรฎ.นรฎ.

๑๙ พ.ย. ๕๒

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทม วันที่มีมติ 08/09/2541

ลำดับที่ 32 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุศึกษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติ

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษาศาสตร์และศึกษาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. (เพื่อกำหนดปริญญาในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาการวางแผนภาคและเมือง วิชาศิลปศาสตร์ และวิชาบริหารธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งยกเลิกเกี่ยวกับการจารึกด้านหลังขอเพิ่ม โดยให้จารึกเฉพาะเลขประจำรุ่น อักษรย่อชื่อปริญญา และปีการศึกษาที่ได้ปริญญา) ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขวันใช้บังคับของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยกำหนดวันใช้บังคับในแต่ละสาขาวิชาให้แตกต่างกันและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

2. ให้ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาทบทวนการกำหนดปริญญาในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและแต่ละสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมทั้งหมดว่า มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาแห่งใดที่อนุมัติปริญญาไปแล้วและยังไม่มีกฎหมายรองรับบ้าง หากมีก็ให้รับจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน และให้ถือเป็นหลักการว่าเมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาใดแล้วจะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียก่อน แล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้

(สำเนา)

ที่ ทม 0205(1)/ว 622

ทบวงมหาวิทยาลัย

328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

28 กันยายน 2541

เรื่อง การเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เรียน (แจ้งท้ายสำเนา)

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ได้ลงมติว่า โดยที่ปัจจุบัน
ยังคงมีการเสนอเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
โดยกำหนดวันให้บังคับใช้ภายหลัง ซึ่งการออกพระราชกฤษฎีกาเช่นนี้ การที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยกฎหมายน่าจะไม่เหมาะสมและไม่สมควร ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก จึงให้
ทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา
ทบทวนการกำหนดปริญญาในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและแต่ละสาขาวิชา
ของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
แห่งใดที่อนุมัติปริญญาไปแล้วและยังไม่มีกฎหมายรองรับบ้าง หากมีก็ให้รับจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน และให้ถือเป็นหลักการว่าเมื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใด
อนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาใดแล้ว จะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดปริญญาในสาขาวิชานั้นก่อน
แล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้

ทบวงมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดด้วย และขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบันของท่านสำรวจดูว่ามีชื่อปริญญาในสาขาวิชาใดบ้าง
ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ หากมีขอให้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอทบวงมหาวิทยาลัยโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ชัยทอง วิริยเวชกุล

(นายชัยทอง วิริยเวชกุล)

ที่ปรึกษาตำแหน่งมาตรฐานการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย


สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา

โทร 245-6092, 245-5507

โทรสาร 245-8925

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นางสาวกัญญา สามีกิติ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ 5



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โทร 727

ที่ ศธ 0506(2)/7103๘

วันที่ 14 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การเสนอพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

เรียน (แจ้งท้ายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

ตามหนังสือที่ ศธ 0205(1)/ว 622 ลงวันที่ 28 กันยายน 2541 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ได้เวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ขอให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการเสนอพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง ซึ่งการที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนั้น ๆ น่าจะไม่เหมาะสมและไม่บังควร และเพื่อมิให้มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) รับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาห้บทวนการกำหนดปริญญาในแต่ละสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดอนุมัติปริญญาไปแล้วและยังไม่มีกฎหมายรองรับ ขอให้รีบดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหลักการว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษาใดอนุมัติหลักสูตรสาขาใดแล้ว จะต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชานั้นเสียก่อนแล้วจึงจะเปิดทำการสอนในสาขาวิชานั้นได้ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือดังแนบ

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งยังคงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกำหนดวันใช้บังคับย้อนหลัง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเวียนย้ำมิให้สถาบันอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติอีก ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดกรณีข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 มาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวจิริณี ตันศิริตวันวงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1/1 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา